

บรรณาธิการแถลง

สวัสดิ์ค๊ะ ท่านผู้อ่านวารสารพยาบาลทหารบก ฉบับพิเศษ พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 บทความวิชาการและบทความวิจัยในฉบับนี้มีเนื้อหาที่เข้มข้นหลากหลาย บทความไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุมหรือการประชุม Conference ใดๆ และได้รับการพิจารณาถ้อยแถลงบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลทหารบก จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ซึ่งวารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารระดับชาติ ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นวารสาร ASEAN CITATION INDEX (ACI) (<http://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN>) เป็นที่นำภาคภูมิใจวารสารพยาบาลทหารบกมีค่า Impact Factors ย้อนหลัง 3 ปี 2558-2560 สูงที่สุด = 0.714 และมีค่า Impact Factors ประจำปี 2560 = 0.877

บทความวิชาการ ได้แก่ การโค้ชการบริหารการหายใจโดยใช้เครื่องบริหารปอดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด การพัฒนาทักษะชีวิตกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นนุ่ ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมวัยผู้ใหญ่ : การจัดการตนเอง บทความพยาบาลกับการดูแลแบบองค์รวมในหญิงหลังคลอดที่มีภาวะซึมเศร้า บทบาทพยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีระยะเฉื่อยยาวนานกว่าปกติ การรณรงค์การคุมกำเนิดในวัยรุ่น : บทบาทพยาบาลยุค 4.0 และค่านิยมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาไทย : บทบาทพยาบาล

บทความวิจัย การศึกษารูปแบบการให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผลของโปรแกรมการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวของบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Simulation-Based Learning ต่อความรู้ด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาล คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพการบริการของพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ระหว่างโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.และโรงพยาบาลในเครือกองทัพอากาศ ผลของโปรแกรมสัมพันธภาพบำบัดสำหรับผู้ดูแลต่อสัมพันธภาพในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความรุนแรงของอาการพฤติกรรมการดูแลตนเองแบบประคับประคองกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและปรับท่าทางการทำงานเพื่อลดอาการปวดข้อเข่า ความสัมพันธ์ของการได้รับการที่มีประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการดำเนินงานค่ายสุขภาพตามแนวแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมชาติ การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาเปรียบเทียบระดับน้ำตาลในเลือดกลุ่มผู้สูงอายุที่บริโภคและไม่บริโภคข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพ การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยการมีส่วนร่วมชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจัยทำนายการเคลื่อนไหวกายของผู้ป่วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระยะ 1 ปีแรก ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การพัฒนาความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปีการศึกษา 2558 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กโดยชุมชนมีส่วนร่วม การพัฒนาแผนการดูแลเพื่อควบคุมโรคไตเรื้อรังในผู้เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง : กรณีศึกษาชุมชนหนองนาสร้าง ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อภาวะซึมเศร้าและฮอโมนคอร์ติซอล ในวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะซึมเศร้า ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานต่อทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาล การศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของมุสลิมวัยทำงาน การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประสานงานการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทของผู้พิพากษาสมทบในสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัว วิเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชากรในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและสมรรถนะหลักกับคุณภาพบริการพยาบาลของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพเจนเนอเรชันวาย โรงพยาบาลของรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมแรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อการรับรู้การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและการมารับการตรวจส่องกล้องปากมดลูกในสตรีที่มีผลการตรวจเซลล์เยื่อปากมดลูกผิดปกติ และแนวปฏิบัติการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์ก่อนคลอดก่อนกำหนดอย่างต่อเนื่อง

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบก ขอขอบคุณท่านผู้อ่าน ผู้เขียนบทความ และท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่พิจารณาถ้อยแถลงบทความในแต่ละสาขาซึ่งมาจากหลากหลายสถาบันที่กรุณาช่วยให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทำให้มีผลงานที่มีคุณภาพ และช่วยกันพัฒนาวารสารไทยให้มีมาตรฐาน และวารสารพยาบาลทหารบกเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล การศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาวารสารไทยให้ยั่งยืน มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป

พ.อ.หญิง ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ
บรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบก